

ที่ ศธ ๐๔๐๐๑/ว ๒๕๓๓



สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
กระทรวงศึกษาธิการ กทม. ๑๐๓๐๐

๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓

เรื่อง การเฝ้าระวังภัยพิบัติในช่วงฤดูฝน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต

- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. เอกสารประกอบการเฝ้าระวังภัยพิบัติในช่วงฤดูฝน  
๒. QR Code แบบรายงานสรุปข้อมูลความเสียหายของโรงเรียนที่ได้รับผลกระทบ  
จากอุทกภัย วาตภัย ดินถล่ม (สพฐ.)

ด้วย กรมอุตุนิยมวิทยา มีประกาศ เรื่อง การเริ่มต้นฤดูฝนของประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๓ ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เนื่องจากประเทศไทยมีฝนตกชุกต่อเนื่องและครอบคลุมพื้นที่ส่วนใหญ่ของประเทศ โดยฤดูฝนของประเทศไทยในปีนี้จะเริ่มขึ้นในวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓ และประเทศไทยตอนบนฤดูฝนจะสิ้นสุดประมาณกลางเดือนตุลาคม ภาคใต้จะมีฝนตกต่อไปอีกถึงกลางเดือนมกราคม ซึ่งในช่วงเวลาดังกล่าวนั้น มีการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ เป็นเหตุให้โรคหลายชนิดสามารถแพร่ระบาดได้ง่าย รวมถึงยังมีภัยจากสัตว์มีพิษและภัยจากผลกระทบของธรรมชาติ เช่น อุทกภัย ฟ้าผ่า อุบัติเหตุอันเกิดจากพื้นถนนลื่นเมื่อฝนตก ฯลฯ ซึ่งสร้างความเสียหายต่อสถานที่ราชการ รวมถึงเป็นอันตรายต่อเด็กนักเรียนและบุคลากรในสังกัด

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีความห่วงใยในเรื่องดังกล่าว จึงขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา แจ้งสถานศึกษาในสังกัดวางมาตรการรักษาความปลอดภัยของสถานที่ราชการ วางแผนรับมือสถานการณ์ภัยพิบัติที่อาจเกิดขึ้นได้ สอดส่องและสังเกตอาการป่วยของนักเรียน ประชาสัมพันธ์นักเรียนและผู้ปกครองทราบถึงภัยพิบัติในช่วงฤดูฝน (สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑) รวมถึงให้ความร่วมมือกับหน่วยงานของทางราชการและติดตามข้อมูลข่าวสารอยู่เสมอ สามารถติดตามหรือสอบถามข้อมูลโรคต่างๆ ได้ที่เว็บไซต์ <https://ddc.moph.go.th/> สายด่วน ๑๔๒๒ และข้อมูลกรมอุตุนิยมวิทยา ที่เว็บไซต์ <https://www.tmd.go.th/> สายด่วน ๑๑๘๒ ทั้งนี้ หากเกิดสถานการณ์ขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รายงาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ทราบทันทีที่ <https://goo.gl/1YYNCD> หรือ QR Code (สิ่งที่ส่งมาด้วย ๒) เพื่อเป็นข้อมูลในการให้ความช่วยเหลือต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสนิท แต้มเกษร)

รองเลขาธิการ ปฏิบัติราชการแทน  
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สำนักอำนวยการ

กลุ่มส่งเสริมและพัฒนากองทุนการศึกษา

โทร. ๐ ๒๒๘๘ ๕๕๘๑

โทรสาร ๐ ๒๒๘๘ ๕๕๗๑

## เอกสารประกอบการเฝ้าระวังภัยพิบัติในช่วงฤดูฝน

๑. เอกสาร ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา เรื่อง การเริ่มต้นฤดูฝนของประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๓  
ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓
๒. เอกสาร การคาดการณ์ลักษณะอากาศช่วงฤดูฝนของประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๓
๓. เอกสาร การติดตามและการคาดการณ์ปรากฏการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อลักษณะอากาศ  
เดือนพฤษภาคมถึงกรกฎาคม ๒๕๖๓
๔. อินโฟกราฟิก โรคและภัยสุขภาพที่ต้องระวังในฤดูฝน กรมควบคุมโรค



แบบรายงานสรุปข้อมูลความเสียหายของโรงเรียน  
ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย วาตภัย ดินถล่ม  
(สพฐ.)

